



Số 158
Năm thứ 23

TÌNH THƯƠNG

Tình Thương là một Chương Trình Từ Thiện giúp đỡ người Việt Nam tàn tật, mồ côi, và đói khổ, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc.

*Kính xin Quý Ân Nhân tiếp tục bảo trợ
các Chương Trình Tình Thương.*

HỘI TÌNH THƯƠNG
VIỆT NAM

PO Box 70060
Riverside, CA 92513-0060

Phone: 1-951-352-2919

thuong@tinhthuong.net
www.tinhthuong.net

Riverside, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Trong chương trình giúp đỡ những người dân tộc nghèo và những cộng đoàn mới thành lập ở trong vùng sâu vùng xa đang phục vụ cho họ. Tôi xin giới thiệu đến Quý Ân Nhân lá thư xin giúp đỡ của Linh Mục Daniel Đinh Viết Cư, thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam. Nhìn vào những tấm hình gọi là “nhà” của người dân tộc, tôi mới thấm thía khi nghe ông bà mình ví von “Cửa vào nhà khó như gió vào nhà trống.”

Thương thay,
Lm. Nguyễn Văn Long, SVD
Hội Trưởng Hội Tình Thương Việt Nam

TÌNH THƯƠNG CAM RANH - KHÁNH HOÀ

Mỹ Thanh, ngày 18.02.2012

Kính gửi : Quý Ân Nhân Hội Tình Thương Việt Nam
Cha Nguyễn Văn Long, Hội Trưởng.

Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân,

Con là linh mục Daniel Đinh Viết Cư, thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam. Con được Bê Trên Tỉnh Dòng và Giám Mục Giáo Phận Nha Trang bổ nhiệm làm quản xứ Mỹ Thanh từ năm 2005. Đây là một giáo xứ truyền giáo do Dòng thành lập từ năm 1975. Hiện nay giáo xứ gồm có 876 giáo dân, trong đó có 278 người dân tộc thiểu số Raglai.

Từ lúc về nhận giáo xứ, do có sự chấp thuận của UBND Tỉnh Khánh Hoà, con mới lên được buôn làng Thịnh Sơn của người dân tộc Raglai cách nhà xứ Mỹ Thanh 12 km. Trước đó, không có vị mục tử nào lên đó được cả. Vào thời điểm này, họ chỉ có 28 gia đình Công giáo. Sau mấy lần con làm lễ an táng tại gia đình họ, những người ngoại giáo xúm lại xem rất đông. Thánh lễ an táng đầu tiên, con đến thấy họ quán xác chết trong chiếc chiếu và để nằm dưới sàn nhà vì họ quá nghèo không sắm nổi chiếc quan tài. Con đã bảo thầy Thịnh xuất tiền bác ái mua chiếc quan tài rẻ nhất là 3.000.000 đồng VN để làm nghi thức liệm xác và dâng Thánh lễ an táng và con đích thân đưa đến huyệt mộ. Họ không có nghĩa địa, chỉ chôn ở đất làm rẫy của họ. Sau vài ba lần cử hành Thánh lễ an táng như vậy, thì những người ngoại đạo xin gia nhập đạo rất nhiều. Hiện nay đã có được 61 gia đình Công giáo với 278 nhân khẩu.



Lễ Giáng Sinh 2011 và phát quà cho trẻ em nghèo không phân biệt Kinh-Thượng, Lương-Giáo



Tặng người dân tộc nghèo có hòm để chôn con.



“Cửa vào nhà khó như gió vào nhà trống”
trống trước trống sau....

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Người dân tộc Raglai sống rất đơn sơ, chân chất, nhưng họ rất nghèo khổ, chỉ bám vào đất rẫy cần cỗi. Năm nào mưa thuận gió hoà thì họ còn có được cái ăn. Năm nào nắng hạn, mất mùa thì họ chịu cảnh đói rách. Đàn ông lên rừng kiếm củi thì bị hạt Kiểm Lâm bắt bớ và đánh đập vì tội phá rừng. Đàn bà và con nít thì xuống biển đi bắt “con móng tay” để bán kiếm tiền ăn hàng ngày. Những ngày giông bão thì chẳng có gì để mà thu hoạch. Có người đi lượm phân bò về bán để độ nhật mưu sinh. Con đã phải đi tìm những người hảo tâm để mua gạo phụ giúp cho họ, xin quần áo cũ về phát cho họ mặc. Mỗi khi họ bị bệnh nặng phải đi bệnh viện, thì họ lại đến xin con giúp đỡ. Khi họ có người chết thì con phải mua quan tài cho họ nữa. Ngoài ra, con còn phải lo đi tìm ân nhân để phát quà cho họ vào dịp Giáng Sinh, Tết và Phục Sinh. Bên cạnh đó, gia đình nào có con đi học cấp III trở lên con cũng phải trợ giúp tiền học cho em đó nữa để đào tạo người làm việc cho giáo họ Thịnh Sơn trong tương lai cũng như để khuyến khích các con em khác đến trường lớp.

Vậy kính xin Cha và Quý Ân Nhân Hội Tình Thương giúp đỡ cho con để con phương tiện trợ giúp họ hàng năm khi mùa màng chưa thu hoạch được mà hết gạo ăn. Con cũng ước mong những người dân tộc anh em có được chỗ che nắng che mưa, nhưng ước mơ đó hầu như không thể thực hiện được.

Giáo xứ Mỹ Thanh của con cũng chưa có nhà thờ. Nhà Nước mới chấp thuận cấp đất để xây dựng nhà thờ. Lô đất này con đã phải chạy vạy để mua, nhưng theo đúng thủ tục của Nhà Nước, mình phải hiến cho Nhà Nước để rồi họ cấp lại cho mình xây dựng, quá vô lý nhưng không thể làm gì hơn. Con cũng khá lao đao, mệt mỏi trong công việc này. Giờ đây bên cạnh việc lo cơm ăn áo mặc cho giáo họ Thịnh Sơn, con còn phải lo kiếm tiền xây nhà thờ nữa. Trong Thánh lễ Giáng Sinh 2011 vừa qua, có cha Trần Thành Tâm,svd cùng đến dâng Thánh lễ với con. Con phải mượn rạp để che mưa cho giáo dân khi tham dự Thánh lễ.

Trân trọng,
Daniel Đinh Viết Cư, svd
Địa chỉ: Giáo xứ Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông,
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.



“Túp lều lý tưởng” trong đời thường.



Không nhà, không vợ, không con!



Bác ơi! Con cần mái nhà.

XIN THÔNG BÁO

Địa chỉ hộp thư cũ của Hội Tình Thương Việt Nam:

PO Box 8792, Riverside, CA 92515-8792

Nay đổi về địa chỉ hộp thư mới:

HỘI TÌNH THƯƠNG VIỆT NAM

PO Box 70060, Riverside, CA 92513-0060

(Cùng địa chỉ **Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời** thuộc Tỉnh Dòng Miền Tây Hoa Kỳ.)

Tuy nhiên, địa chỉ hộp thư cũ vẫn còn được sử dụng cho tới ngày 31/12/2012.